

Số: 870/TB-CTHADS

Nghệ An, ngày 25 tháng 7 năm 2017

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại Hội nghị giao ban công tác THADS 9 tháng đầu năm 2017**

Ngày 10 và 14/7/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban tại ba Cụm (Cụm đường 1 tại huyện Nam Đàn, Cụm đường 7 tại huyện Anh Sơn và Cụm đường 48 tại huyện Nghĩa Đàn) nhằm đánh giá kết quả công tác THADS 9 tháng đầu năm, tổng kết phong trào thi đua cao điểm (đợt 1) và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Thành phần tham dự có Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành, thị trong cụm; đại diện lãnh đạo UBND kiêm Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện Anh Sơn và huyện Nghĩa Đàn.

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo kết quả công tác THADS 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp công tác 3 tháng cuối năm 2017, ý kiến thảo luận của các đại biểu, Lãnh đạo Cục kết luận như sau:

#### **1. Về kết quả thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2017**

a) Kết quả nổi bật đạt được: Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới theo phương châm cụ thể, quyết liệt, bám sát cơ sở, lấy Chấp hành viên và Chi cục làm trung tâm, trong đó đặc biệt chú trọng đơn đốc, chỉ đạo việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS nên đã thu được kết quả tích cực: toàn tỉnh đã thi hành xong 9.051 việc (đạt 77%) và 164 tỷ đồng (đạt 30%); cao hơn 1.216 việc (5%) và 82 tỷ đồng (13%) so với cùng kỳ 2016, riêng đợt thi đua cao điểm đã đóng góp 56% về việc và 64% về tiền thi hành xong. So với chỉ tiêu được giao cả năm đã vượt 5% về việc, về tiền còn thiếu 4%; 16 đơn vị đạt chỉ tiêu thi hành xong về việc, 11 đơn vị đạt chỉ tiêu thi hành xong về tiền, 03 đơn vị Nghĩa Đàn, Con Cuông và Diễn Châu đã giảm được số tiền có điều kiện chuyển sang kỳ sau. Điểm đáng ghi nhận đó là một số đơn vị có lượng án lớn như: Tp Vinh, Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu... cùng kỳ năm trước kết quả còn thấp nhưng năm nay đã có chuyển biến tích cực, từ đó nâng được kết quả chung toàn tỉnh. Các vụ việc phức tạp, kéo dài đã được các cơ quan THADS tập trung giải quyết, trong đó đã thu hút sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo THADS và sự phối hợp của các ngành có liên quan để cùng tháo gỡ.

b) Một số hạn chế, tồn tại đã nêu trong Báo cáo, Lãnh đạo Cục chỉ nhấn mạnh một số hạn chế, tồn tại chủ yếu cần tập trung chú ý khắc phục đó là: (1)





Một số nơi chưa làm tốt vai trò tham mưu tranh thủ sự quan tâm thực sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền đối với công tác THADS trên địa bàn; (2) Kết quả thi hành án về tiền chưa đạt, trong đó, có một số đơn vị đang còn rất thấp như: Quỳnh Hợp (8%), Thái Hòa (14%), Hưng Nguyên (19%); chỉ tiêu giảm số việc, số tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau chưa đạt và còn tăng khá cao: so với cả nước, về việc Nghệ An tăng cao hơn 19% (64% so với 45%), về tiền tăng thấp hơn 11% (34% so với 45,29%); đặc biệt có nhiều đơn vị dự báo sẽ không thể hoàn thành cả 4 chỉ tiêu, trong đó khó khăn nhất là 2 chỉ tiêu giảm việc và giảm tiền; (3) Qua kiểm tra hoạt động nghiệp vụ THADS và giải quyết khiếu nại cho thấy một số đơn vị tiếp tục để phát sinh những sai sót, vi phạm nghiêm trọng khó khắc phục; (4) Một số vụ việc phức tạp, kéo dài mặc dù đã được tập trung giải quyết nhưng chưa có hiệu quả theo yêu cầu.

## **2. Về nhiệm vụ, giải pháp công tác 3 tháng cuối năm 2017**

Cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Báo cáo trình bày tại hội nghị, trong đó cần chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu sau đây:

a) Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS: Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác THADS, hành chính trên địa bàn; tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí cơ quan THADS. Chi cục THADS huyện, thành, thị rà soát, tham mưu cho cấp ủy, UBND cùng cấp ban hành các chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 305/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tích cực tham mưu thu hút sự chỉ đạo, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền đối với các vụ án lớn, phức tạp trên địa bàn...

b) Tập trung cao nhất cho hoạt động tổ chức THADS theo Công điện số 2573/CD-TCTHADS ngày 14/7/2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Công văn số 863/CTHADS-NV ngày 24/7/2017 của Cục THADS tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là chỉ tiêu về giảm việc, tiền chuyển kỳ sau. Khẩn trương, quyết liệt tổ chức thi hành các vụ việc có khả năng xong trong năm; tích cực phối hợp tìm khách hàng mua tài sản để giải phóng lượng tiền lớn các vụ việc đã đưa bán đấu giá tài sản chưa thành; xử lý triệt để các hồ sơ hoàn trả tiền, giao trả tài sản, xử lý tang vật, miễn, giảm thi hành án và các hồ sơ có giá trị nhỏ, đơn giản.

c) Để việc tổ chức thi hành án thực sự có hiệu quả, các cơ quan THADS trong tỉnh cần tiếp tục tổ chức đợt thi đua nước rút, ưu tiên đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt nhất là chỉ tiêu giảm việc, tiền chuyển kỳ sau; thành lập các tổ, đội để

tổ chức thi hành án theo hình thức “cuốn chiếu” trên từng địa bàn xã, phường, thị trấn có nhiều án; phối hợp với các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự mở đợt thi hành loại án dân sự trong hình sự; chú ý công tác xác minh, phân loại án chính xác, không để xảy ra tình trạng tỉ lệ phân loại có điều kiện giảm nhanh vào cuối năm...

Về phía Lãnh đạo Cục và các Phòng chuyên môn, phải thường xuyên đôn đốc các địa bàn phụ trách, theo dõi cụ thể đến từng Chấp hành viên và từng vụ việc nhất là những vụ việc dự kiến xong trong 3 tháng cuối năm; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị. Về phía Chi cục THADS, trong 2 tháng cuối năm thực hiện chế độ báo cáo nhanh kết quả hàng tuần để Lãnh đạo Cục, Chi cục chủ động trong công tác chỉ đạo; tiếp tục bám sát các kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

d) Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế thấp nhất khiếu nại vượt cấp. Thực hiện có hiệu quả đợt kiểm tra chuyên đề theo Quyết định số 268/QĐ-CTHADS ngày 06/7/2017 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh; chú trọng thực hiện nghiêm chế độ tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ không để vụ việc tồn đọng do vướng mắc về nghiệp vụ; tổ chức có hiệu quả đợt tập huấn kỹ năng nghiệp vụ THADS.

đ) Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Chi cục và Phòng chuyên môn; tăng cường luân chuyển, điều động Chấp hành viên bảo đảm hài hòa giữa các đơn vị. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Chi cục trưởng trong công tác tài chính, kế toán nhất là chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án bảo đảm hoạt động thu chi, xử lý tiền, tài sản THADS chặt chẽ.

3. Giao Văn phòng Cục chủ trì tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Cục có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời theo yêu cầu.

Trên đây là kết luận của Lãnh đạo Cục tại Hội nghị giao ban công tác THADS 9 tháng đầu năm 2017, Cục THADS tỉnh thông báo để các Chi cục trưởng, Trưởng phòng chuyên môn phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc./. *vt*

**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo Cục (để b/c);
- Các Phòng chuyên môn;
- Chi cục THADS;
- Lưu: VT, TH.

**TL. CỤC TRƯỞNG  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Đức Tình**

